

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH THAM GIA HOẠT ĐỘNG “ĐIỆN ẢNH TRONG MẮT TRẺ THƠ” NĂM 2024



Thực hiện công văn số 54/HDD ngày 08/11/2024 của Hội đồng Đội Quận Long Biên về việc phối hợp tổ hoạt động “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” góp phần tuyên truyền giáo dục cho đội viên, học sinh khối Tiểu học. Trường Tiểu học Thượng Thanh đã phối hợp với hãng phim trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” cho học sinh khối 3,4 vào sáng ngày 15/11/2024.

Điện ảnh trong mắt trẻ thơ là chuỗi chương trình do Hãng phim trẻ kết hợp với Thành đoàn Thành phố Hà Nội tổ chức nhằm góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi thông qua chương trình “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ”.

Mục đích của hoạt động này với mong muốn mang đến những kiến thức lịch sử nước nhà về gương các anh hùng tuổi trẻ, về truyền thống yêu nước cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam và cùng với những hoạt động sân chơi sáng tạo, hoạt động trong giờ ra chơi, gắn với rèn luyện kỹ năng phát triển thể chất, vận động sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, ý thức xây dựng tình bạn thông qua những hoạt động tập thể, sinh hoạt theo nhóm tạo ra những giây phút vui vẻ, thoải mái, giúp các em luôn tự tin, mạnh dạn và đặc biệt là rèn một số kỹ năng sống.

Nội dung chương trình “*Điện ảnh trong mắt trẻ thơ*” gồm 2 phần:

Phần 1: Chiếu phim lịch sử nước ta



Học sinh hào hứng với bộ phim lịch sử về nước Việt Nam ta

Đây là bộ phim nói về lịch sử nước Việt Nam ta. Thông qua bộ phim, học sinh học được nhiều bài học quý báu về tinh thần kiên cường trước khó khăn, lòng trung thành và tình yêu dành cho quê hương, cũng như ý thức sống có trách nhiệm.

Bộ phim không chỉ là một câu chuyện lịch sử mà còn là một bài học đạo đức sống động, giúp khơi dậy trong học sinh ý thức tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Qua đó các em được truyền cảm hứng để sống có mục tiêu, biết đoàn kết và chung tay xây dựng đất nước trong hòa bình.



Không gian sôi động tại phòng chiếu phim

Sau khi kết thúc bộ phim, học sinh được tham gia trao đổi và trả lời các câu hỏi của MC. Các con đã rất tích cực và tự tin trong việc thể hiện quan điểm của mình, từ đó phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp trong học tập. Tất cả các bạn học sinh khi lên giao lưu trả lời câu hỏi đều được nhận những phần quà hấp dẫn của ban tổ chức.



Phần 2: “Các trò chơi gian hàng”

Ở phần này, Ban tổ chức chia mỗi lớp tham gia các gian hàng trò chơi khác nhau. Gồm các trò chơi “Gánh sữa”; “Ném bóng”; “Ai giành sữa nhanh”; “Caro” và trò chơi “Kéo co”.



Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi



Các trò chơi thật vui

Sau khi được tham gia các trò chơi, các con rất vui và hứng khởi. Các em thấy được ý nghĩa của tinh thần đoàn kết và sự khéo léo khi tham gia các trò chơi tập thể. Điều này không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn mà còn xây dựng tình bạn, học cách phối hợp và chia sẻ niềm vui với nhau.

Sau hoạt động, các em cũng có thêm niềm yêu thích và trân trọng với các trò chơi dân gian, đồng thời mong muốn được tham gia nhiều hoạt động tương tự để có những phút giây thư giãn ý nghĩa và tăng thêm sự gắn kết với bạn bè trong trường. Những trải nghiệm này để lại trong lòng các em những kỷ niệm vui vẻ, giúp các em thêm yêu trường lớp và cảm thấy hào hứng hơn khi đến trường.

Một số hình ảnh về hoạt động “Điện ảnh trong mắt em”





